



ประกาศสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา

เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ ๑ และมีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ ๒

ตามที่ได้มีประกาศสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา ลงวันที่ ๒๓ กรกฎาคม ๒๕๖๑ รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานเงินทุนหมุนเวียนยาเสพติด ในตำแหน่งนิติกร สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา ได้ดำเนินการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ ๑ เมื่อวันที่ ๒๑ สิงหาคม ๒๕๖๑ ไปแล้วนั้น

สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา จึงขอประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ ๑ และมีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ ๒ ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในข้อ ๖ แห่งประกาศรับสมัครฯ ฉบับดังกล่าว ดังมีรายชื่อต่อไปนี้

ตำแหน่งนิติกร

เลขประจำตัวสอบ	ชื่อ - สกุล
๐๓	นางสาว รุ่งทิวา ดีบจี้
๐๔	นางสาว ณิชกมล หอมไกล
๐๘	นางสาว พรวิภา ปะนิทานัง
๐๙	นาย ปานเทพ สวัสดิ์
๑๐	นางสาว อรทัย บุญมา
๑๒	นางสาว สุนทรี สระทองล้อม
๑๔	นางสาว เนตรชนก ชัยสงคราม
๑๙	นางสาว กัลป์ยาภัสร์ ช่างฉ่า

ทั้งนี้ ขอให้ผู้มีรายชื่อข้างต้นเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ ๒ ในความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะเกี่ยวกับการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่ง โดยการสัมภาษณ์ โดยมีรายละเอียด ดังนี้

วัน เวลาสอบ	เลขประจำตัวสอบ	จำนวน	สถานที่สอบ
วันที่ ๓ กันยายน ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๓๐ น. เป็นต้นไป รายงานตัวเวลา ๐๙.๐๐ น.	๐๓, ๐๔, ๐๘, ๐๙, ๑๐, ๑๒, ๑๔, ๑๙	๘ คน	ห้องประชุมมูลนิธิ อย. อาคาร ๑ ชั้น ๒ สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา

สำหรับการตรวจคุณสมบัติ รวมทั้งเงื่อนไขในการเลือกสรร และการประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินฯ ข้างต้นนี้ สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา ได้ตรวจสอบและประกาศตามเอกสารและข้อเท็จจริงที่ผู้สมัครได้ยื่นและรับรองตนเองในใบสมัครว่าเป็นผู้ที่มีคุณสมบัติทั่วไป และคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งตรงตามประกาศรับสมัคร ดังนั้น หากปรากฏภายหลังว่าผู้สมัครรายใดมีคุณสมบัติทั่วไป หรือคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งไม่ตรงตามประกาศรับสมัครสอบ หรือคุณสมบัติที่ยื่นสมัครสอบไม่ตรงตามที่สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยากำหนดในประกาศรับสมัครสอบ ถึงแม้ว่าผู้สมัครสอบรายนั้นจะเป็นผู้สอบได้ ก็จะไม่มีความสิทธิ์ได้รับการเลือกสรรและจัดจ้างเป็นพนักงานเงินทุนหมุนเวียนยาเสพติดในตำแหน่งที่สอบได้

ผู้ใดไม่มาภายในกำหนดวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว จะถือว่าสละสิทธิและไม่มีสิทธิเข้ารับการประเมินครั้งนี้

ประกาศ ณ วันที่ ๒๓ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๑



(นายสุรโชค ต่างวิวัฒน์)

รองเลขาธิการ ปฏิบัติราชการแทน
เลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา